

Số: 332/LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 19 tháng 7 năm 2021

V/v Triển khai các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 trong CNVCLĐ Huyện

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện Công văn số 408/LĐLĐ ngày 18/7/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong CNVCLĐ Thủ đô và Phương án 162/PA-UBND, ngày 12/7/2021 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội của UBND thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 15/CD-UBND và Phương án 162/PA-UBND (có văn bản gửi kèm). Trong đó đặc biệt nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong tổ chức Công đoàn Thủ đô và lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ hãy là một chiến sĩ, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của Huyện và Thành phố. Trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn... Thực hiện nghiêm “5K”, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Riêng đối với công nhân, người lao động lưu trú trên địa bàn Thành phố và người lao động từ các tỉnh, thành phố khác tại Khu CN, Cụm CN và các cơ sở SXKD trên địa bàn Huyện và vùng lân cận phải đăng ký với chính quyền địa phương (nơi có công nhân, NLĐ, chuyên gia cư trú; nơi có trụ sở các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan...) đăng ký xe đưa đón hàng ngày, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi lưu trú, trong quá trình di chuyển và nơi làm việc.

2. Chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn trong việc xây dựng các phương án cụ thể; thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch; đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của đoàn viên, NLĐ trong đơn vị, đặc biệt tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa.

Rà soát, lập danh sách, đề nghị hỗ trợ CNVCLĐ đảm bảo điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo Hướng dẫn số 407/HD-LĐLĐ, ngày 19/7/2021 của LĐLĐ Thành phố *Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19*). Đồng thời tăng cường công tác vận động chủ sử dụng lao động và đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

3. Quan tâm phối hợp với NSDLĐ làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ NLĐ bị khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Tham gia giám sát quản lý các hoạt động di chuyển hàng ngày của công nhân, NLĐ đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, không để phát sinh các ca nhiễm.

4. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi Thành phố, các trường hợp đi ra khỏi Thành phố phải báo cáo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca; NLĐ sử dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công; hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách, tăng cường các hoạt động trực tuyến.

6. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nội dung Công điện số 15/CD-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội; thông tin kịp thời, chính xác về các diễn biến dịch bệnh và công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố để đoàn viên và NLĐ kịp thời nắm bắt, tránh gây hoang mang dư luận.

Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện đề nghị BCH Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Liên đoàn Lao động huyện qua địa chỉ email: gialam@congdoanhanoi.org.vn để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thế